

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 โดยคณะจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน รายละเอียด ดังนี้

**แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

ลำดับที่	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	จำนวนเป้าหมายผลผลิตปี	
		หน่วยนับ	2554
<b>1</b>	<b>เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>		
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1.ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95
	<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ประกอบด้วย</b>		
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	156
	2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	200
	3.จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	688
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1.ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
<b>2</b>	<b>เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		
	<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ประกอบด้วย</b>		
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95
	<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ประกอบด้วย</b>		
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,900
	2. จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	350
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95
<b>3</b>	<b>เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		
	<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ประกอบด้วย</b>		
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	4
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95
	2.ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95
	<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ประกอบด้วย</b>		
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4
	2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	540
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	98
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99